

Thế Nào Là Ốm Nặng?

Tờ thông tin này được thiết kế làm hướng dẫn chung.
Nếu quý vị có thắc mắc về mặt y tế, vui lòng xin ý kiến tư vấn từ
bác sĩ của quý vị.

Triệu Chứng	Cho Đi Học	Cho Ở Nhà
Sốt	Trong vòng 24 giờ qua, nhiệt độ của học sinh dưới 100 độ và không sử dụng thuốc giảm sốt.	Trong vòng 24 giờ qua, nhiệt độ của học sinh trên 100 độ.
Tiêu Chảy	Trong vòng 24 giờ qua, không xảy ra tình trạng phân lỏng quá một lần.	Trong vòng 24 giờ qua, xảy ra tình trạng phân lỏng nhiều hơn một lần.
Ói Mửa	Trong vòng 24 giờ qua, không xảy ra tình trạng ói mửa.	Trong vòng 24 giờ qua, đã xảy ra tình trạng ói mửa.
Mắt	Mắt có thể bị ngứa, nhưng không đỏ, có gỉ mắt hay chảy nước.	Mắt đỏ, chảy nước, có gỉ mắt, ngứa, đau, nhạy cảm với ánh sáng hay học sinh bị thay đổi thị lực.
Ho/Chảy Nước Mũi	Ho hoặc chảy nước mũi nhẹ, nhưng không sốt, và học sinh có thể che miệng và mũi khi ho, xì mũi và rửa tay.	Các dấu hiệu nghiêm trọng đến mức học sinh không thể học được. Học sinh bị sốt, hoặc không thể che miệng và mũi khi ho, xì mũi hay rửa tay.
Phát Ban	Phát ban không chảy nước hay lan rộng. Học sinh không bị sốt và triệu chứng ngứa ngáy không nghiêm trọng đến mức cản trở việc học tập.	Phát ban gây khó chịu và mất tập trung. Học sinh bị sốt hoặc rất ngứa ngáy, hay phát ban lan rộng hoặc chảy nước.
Hen Suyễn	Các triệu chứng được kiểm soát tốt và học sinh biết khi nào cần liên hệ với người lớn tại trường để được hỗ trợ hoặc học sinh có kế hoạch hành động ứng phó với hen suyễn trong hồ sơ tại trường và đang thực hiện kế hoạch đó.	Các triệu chứng không được kiểm soát tốt. Học sinh không biết khi nào học sinh cần được hỗ trợ và không có kế hoạch hành động ứng phó với hen suyễn trong hồ sơ tại trường.

Để Biết Thêm Thông Tin, Hãy Liên Hệ:

Deanna Paddack, Trưởng Tư Vấn Viên Điều Dưỡng, Sở Y Tế Tiểu Bang Indiana, dpaddack@isdh.IN.gov

Jolene Bracale, Chuyên Viên Dịch Vụ Y Tế Học Sinh, Sở Giáo Dục Indiana, JBracale@doe.in.gov

Lisa Truitt, Cán Bộ Đi Học Chuyên Cần Tiểu Bang, Sở Giáo Dục Indiana, LTruitt1@doe.in.gov